

ĐỀ ÁN

Đổi mới, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy và nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 652 và 653-QĐ/TU, ngày 06/3/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp Nhà nước, đảng viên ở thôn, tổ dân phố. Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 10/11/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường giám sát việc thực hiện “nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành và cơ sở trong tỉnh. Quy định số 16 -QĐi/TU, ngày 08/3/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư cấp ủy các cấp và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh; Thực hiện chương trình hành động số 01 -CTr/HU, ngày 29/7/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025. Ban thường vụ huyện ủy xây dựng Đề án “Đổi mới, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy và nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025” cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

THỰC TRẠNG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY; HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN, UBMTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI; VIỆC NÊU GƯƠNG VÀ NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, CHIẾN SỸ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN.

I- THỰC TRẠNG.

1. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng

1.1. Xây dựng chương trình hành động, đề ra các chủ trương, mục tiêu: Hằng năm các cấp ủy đảng thảo luận thống nhất ban hành các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận để lãnh đạo thực hiện.

1.2. Tuyên truyền: Xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức quán triệt nội dung các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận đến các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện.

1.3. Tổ chức chỉ đạo thực hiện: Phân công cấp ủy, đảng viên phụ trách,

theo dõi từng lĩnh vực và từng cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận.

1.4. Kiểm tra, giám sát, uốn nắn: Hằng năm ban hành kế hoạch, chương trình để tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát các cấp, các ngành triển khai thực hiện chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy.

1.5. Sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện: 6 tháng đánh giá sơ kết và cuối năm đánh giá tổng kết việc triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận trên cơ sở đó cùng với những chủ trương, chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên để xây dựng phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu của cấp mình năm sau. Hết nhiệm kỳ đánh giá tổng kết và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cho nhiệm kỳ tiếp theo.

2. Hoạt động của chính quyền các cấp

Trên cơ sở chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp và chính quyền cấp trên hằng năm:

2.1. HĐND huyện, xã ban hành Nghị quyết giao UBND cùng cấp triển khai thực hiện và xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát các cấp, các ngành thực hiện Nghị quyết; 6 tháng đầu năm và cuối năm đánh giá kết quả triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết và xác định phương hướng nhiệm vụ cho năm sau; kết thúc nhiệm kỳ tổ chức đánh giá tổng kết nhiệm kỳ.

2.2. UBND huyện, xã ban hành chương trình, kế hoạch, đề án, phương án cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy và HĐND thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức triển khai đến các cấp, các ngành và nhân dân thực hiện; Giữa năm và cuối năm đánh giá kết quả thực hiện trong năm và xây dựng phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện cho năm sau.

3. Hoạt động của UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Trên cơ sở các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy đảng; kế hoạch, chương trình, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện của chính quyền cùng cấp và ngành dọc cấp trên.

UBMTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp cụ thể hóa thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình; tập trung tuyên truyền, vận động, phát động các phong trào thi đua đến cán bộ, công chức và đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, các chỉ tiêu kế hoạch của chính quyền các cấp và những nhiệm vụ của tổ chức mình.

6 tháng đầu năm đánh giá sơ kết và cuối năm đánh giá tổng kết việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong năm và xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho năm sau; Kết thúc nhiệm kỳ Đại hội, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đánh giá tổng kết, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cho nhiệm kỳ tiếp theo.

4. Việc nêu gương và nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ:

Trên cơ sở Quyết định số 652 và 653-QĐ/TU, ngày 06/3/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ sỹ quan và chiến sỹ trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp Nhà nước, đảng viên ở thôn, tổ dân phố”. Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 10/11/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường giám sát việc thực hiện “nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành và cơ sở trong tỉnh. Cấp ủy huyện đã ban hành chương trình hành động thực hiện và quán triệt triển khai đến các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức thực hiện; thông qua đó nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ sỹ quan, chiến sỹ đã phát huy mạnh mẽ, bằng những hành động và việc làm thiết thực gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, tạo niềm tin sâu sắc của nhân dân với Đảng và Nhà nước, đơn vị, nhiều đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sỹ quan, chiến sỹ đã phát triển trưởng thành giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, các ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.

II - TỒN TẠI, HẠN CHẾ CỦA CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN, ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI; VIỆC NÊU GƯƠNG VÀ NÓI KHÔNG ĐI ĐÔI VỚI LÀM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, CHIẾN SỸ.

1. Một số tổ chức cơ sở đảng chưa thể hiện được vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; Vai trò lãnh, chỉ đạo của một số đồng chí cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa toàn diện.

2. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ trách nhiệm chưa cao, chưa phát huy được vai trò cá nhân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tính năng động, sáng tạo trong công việc còn hạn chế; hiệu quả làm việc đạt thấp.

3. Một số tổ chức chính trị - xã hội cơ sở không nắm được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình dẫn đến chất lượng hoạt động không cao. Việc nắm thông tin và trao đổi thông tin giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội có lúc không được kịp thời.

4. Một số cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội cơ sở ban hành văn bản chất lượng thấp; triển khai văn bản không cụ thể, không rõ ràng, không trọng tâm, không có kế hoạch và lộ trình thực hiện dẫn đến hiệu quả tổ chức thực hiện văn bản không cao.

5. Việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, nội dung chất lượng họp chưa cao, nặng về trình bày báo cáo, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc, bế mạc, thời gian thảo luận ít, không trọng tâm; sau hội nghị kết quả thực hiện chưa cao, chưa ban hành kết luận để chỉ đạo, tổ chức thực hiện; ít quan tâm kiểm tra, đôn đốc việc

thực hiện Nghị quyết, kết luận sau hội nghị.

6. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ chưa thực sự nêu gương cho mọi người học tập, nói không đi đôi với làm, thậm chí còn vi phạm kỷ luật, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, cơ quan, đơn vị.

PHẦN THỨ HAI

NỘI DUNG ĐỔI MỚI, TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN, UBMTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025.

I - SỰ CẦN THIẾT ĐỔI MỚI VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN ĐẾN NĂM 2025.

1. Sự cần thiết đổi mới:

Nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém của các cấp ủy Đảng trong công tác lãnh đạo; nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền, hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy mạnh mẽ trong việc nêu gương và nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn 2021 - 2025.

2. Mục tiêu đến năm 2025

Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, trọng tâm là làm thay đổi nhận thức và trách nhiệm, cách thức làm việc đạt hiệu quả cao của tập thể và cá nhân; phát huy mạnh mẽ tinh thần nêu gương và nói đi đôi với làm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ nhằm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; thực hiện thắng lợi 3 đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm, 18 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

II - NỘI DUNG ĐỔI MỚI, TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN, UBMTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI; NÊU GƯƠNG VÀ NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, CHIẾN SỸ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025.

1. Đổi mới, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng.

1.1. Việc xây dựng và rà soát bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy các cấp: Phải đúng nguyên tắc, đúng quy định của Đảng, đúng điều lệ Đảng, đúng chức năng, đúng nhiệm vụ của mỗi tổ chức Đảng; Phân công nhiệm vụ

cho từng cá nhân cấp ủy, đảng viên phải thật cụ thể, rõ ràng, phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của từng người; Thực hiện nghiêm túc việc sửa đổi quy chế làm việc sát với thực tế và khi có thay đổi về chức danh cán bộ được nêu trong quy chế.

2.2. Duy trì chế độ họp, sinh hoạt Chi, Đảng bộ hằng tháng, quý, năm: Phải đúng quy định, đúng nguyên tắc, đúng quy chế làm việc. Trước khi họp, sinh hoạt phải chuẩn bị đảm bảo chu đáo chương trình và văn bản trình tại cuộc họp ngắn gọn, trọng tâm; Thực hiện việc gửi báo cáo cho các thành viên dự hội nghị ít nhất trước 02 ngày để nghiên cứu và nghiêm túc thực hiện việc giảm bớt các khâu trung gian như: rút ngắn nội dung tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc, bế mạc, thực hiện việc đọc báo cáo tóm tắt dài không quá 1/3 báo cáo gửi đại biểu nghiên cứu; *giành nhiều thời gian cho đại biểu phát biểu thảo luận dân chủ các nội dung trọng tâm tại hội nghị, có thể chia tổ thảo luận để có được nhiều ý kiến tham gia thảo luận;* kết luận và bế mạc hội nghị phải ngắn gọn, rõ ràng từng việc và ban hành kết luận bằng văn bản để giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, cá nhân và có lộ trình thời gian thực hiện.

Trong cuộc họp và sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ cơ sở hằng tháng chú trọng việc *đánh giá, phân loại chính xác, khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cấp ủy viên, đảng viên trong tháng* để làm cơ sở cho việc đánh giá phân loại cuối năm đối với từng đồng chí. Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn số 10 -HD/BTC ngày 20/4/2019 của Ban tổ chức Huyện ủy về trình tự sinh hoạt chi bộ

2.3. Việc Ban hành và triển khai quán triệt thực hiện chủ trương, văn bản, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy: Chú trọng đến việc trước khi ban hành phải được tập thể bàn thảo luận thống nhất, nội dung văn bản rõ ràng, ngắn gọn, cụ thể (*đối với các cơ quan, xã, thôn cần cụ thể các chỉ tiêu giao đến từng cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và thôn bản, hộ gia đình*); đúng về thể thức, thẩm quyền, chất lượng văn bản khi ban hành, hạn chế việc sử dụng cụm từ có tính định tính, chung chung, câu từ khó hiểu trong văn bản.

Tổ chức quán triệt văn bản, nghị quyết phải ngắn gọn, trọng tâm, dễ hiểu; gắn với việc dự thảo nội dung chương trình hành động thực hiện văn bản, nghị quyết, thời gian thực hiện văn bản, nghị quyết của cấp trên tại cơ quan, đơn vị, địa phương, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện văn bản, nghị quyết của cấp trên và chương trình hành động của cấp mình.

Các cấp ủy phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cấp mình và cấp dưới triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp mình đã ban hành.

2.4. Nắm bắt thông tin và giữ mối liên hệ với chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội:

Lãnh đạo các cơ quan tham mưu nắm bắt kịp thời các thông tin, chủ trương của cấp trên và tình hình hoạt động của cấp dưới, để thông tin và lãnh, chỉ đạo kịp thời cho chính quyền và Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp triển khai thực hiện các chủ trương lãnh, chỉ đạo của cấp trên. Lập các nhóm zalo, Facebook, ioffic....trong xã, trong thôn, trong cơ quan để kịp thời trao đổi thông tin.

2.5. Việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đi công tác cơ sở:

Hàng tháng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ huyện đến xã, thị trấn đi công tác xuống xã, thị trấn, thôn giảm thời gian làm việc nghe báo cáo tại hội trường trụ sở xã, thị trấn, thôn; dành thời gian đến thăm, kiểm tra thực tiễn tại mô hình ở thôn, hộ gia đình (*trừ trường hợp làm việc chuyên môn không liên quan đến thôn, hộ gia đình, mô hình*). Hạn chế tối đa việc sinh hoạt dùng cơm ở cơ sở, thôn, tổ dân phố, tránh sự phiền hà gây tốn kém cho cơ sở. Thực hiện nghiêm túc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không uống rượu, bia trong ngày làm việc; không uống rượu, bia làm ảnh hưởng đến tư cách, phẩm chất đạo đức và trật tự an toàn xã hội.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp.

3.1. Đối với HĐND huyện và xã:

Trước khi tiếp xúc cử tri ở thôn, tổ dân phố có thể bố trí thời gian đi tham quan mô hình điển hình để cử tri học tập làm theo mô hình điển hình.

Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trên địa bàn huyện, xã, thôn, tổ dân phố thông tin bằng văn bản gửi các đại biểu HĐND cùng cấp về các chủ trương, cơ chế, chính sách, quy định của ngành, của địa phương để các đại biểu HĐND cùng cấp nắm được và trả lời các cử tri trong quá trình tiếp xúc cử tri và có thể chất vấn trong các kỳ họp HĐND; trong quá trình tiếp xúc cử tri nếu có ý kiến liên quan đến ngành nào, lĩnh vực nào thì cá nhân đại biểu HĐND trực tiếp điện thoại yêu cầu lãnh đạo ngành đó thông tin cho mình để trả lời cho cử tri ngay tại buổi tiếp xúc, tránh tình trạng tiếp thu tất cả các ý kiến của cử tri về xã về huyện để tổng hợp trả lời. HĐND xã tiếp tục thực hiện tốt Đề án về nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND xã do huyện đã ban hành.

3.2. Đối với UBND huyện và xã:

Duy trì nghiêm túc chế độ họp thành viên UBND, giao ban luân phiên thôn hàng tháng theo luật và quy chế làm việc; thống nhất với HĐND và cấp ủy để bố trí lồng ghép tổ chức các cuộc họp, hội nghị cho phù hợp và đạt hiệu quả, giảm bớt các cuộc họp, hội nghị không cần thiết.

Chú trọng chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn từ huyện đến cơ sở theo Đề án cải cách hành chính; chỉ đạo, điều hành các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND nâng cao chất lượng tham mưu và tăng cường nắm bám, hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở. Chú trọng nâng cao

chất lượng công tác thi đua khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm và đột xuất.

3.3. *Việc xây dựng và rà soát bổ sung quy chế làm việc của chính quyền các cấp; Duy trì chế độ họp, hội nghị hằng tháng, quý, năm; Việc Ban hành và triển khai quán triệt thực hiện chủ trương, văn bản; Việc cán bộ, công chức, viên chức đi công tác cơ sở.*

HĐND, UBND huyện, xã thực hiện như của cấp ủy các cấp đã nêu ở trên.

4. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Ngoài những nhiệm vụ, phong trào do ngành dọc cấp trên chỉ đạo và quy định của Luật hoặc Điều lệ của tổ chức. Hằng năm Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn; tập trung lựa chọn những việc làm thiết thực, cụ thể để tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Giao cho UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện phối hợp với cấp ủy cơ sở hằng năm chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội ở các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tham gia phát triển kinh tế, xã hội và báo cáo kết quả cho ngành dọc cấp trên để tổng hợp.

Việc xây dựng và rà soát bổ sung quy chế làm việc; Duy trì chế độ họp, hội nghị sinh hoạt hằng tháng, quý, năm; Việc Ban hành và triển khai quán triệt thực hiện chủ trương, văn bản; việc cán bộ, công chức đi công tác cơ sở, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo cấp ủy đảng các cấp đã nêu ở trên.

5. Phát huy mạnh mẽ việc nêu gương về nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ trên địa bàn huyện.

Hằng năm từng cá nhân cấp ủy, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ phải *xây dựng bản cam kết thực hiện có hiệu quả về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cá nhân trước tập thể, trước công việc được giao; Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hằng năm gắn với Chỉ thị 03 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường giám sát thực hiện “nói đi đôi với làm” và 8 lời căn dặn của Bác Hồ khi Bác lên thăm Hà Giang.*

Gương mẫu đăng ký tham gia thực hiện các mô hình điển hình về học tập; sáng tạo trong công tác; nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Làm việc phải *nắm chắc chuyên môn, đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền, đúng quy chế làm việc; nắm chính xác số liệu của các lĩnh vực liên quan; sâu sát thực tiễn, nói đi đôi với làm. Khi đi công tác ở cơ sở phải có nội dung cụ thể, không gây phiền hà cho cơ sở và phải dành thời gian xuống*

tận thôn, hộ gia đình thăm dân, thăm mô hình thực tế để nắm tình hình và chỉ đạo cơ sở, đề xuất với cấp có thẩm quyền có biện pháp chỉ đạo cơ sở.

Làm việc phải có kế hoạch cụ thể từng tuần, hàng ngày, luôn chủ động trong công việc và trong công tác tham mưu đề xuất với tập thể và lãnh đạo cơ quan, đơn vị *chú trọng tính sáng tạo trong công việc để đạt hiệu quả cao nhất, nhanh nhất; chính xác nhất*; tích cực *tự học tập và học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, bạn bè*, nâng cao hiệu quả sử dụng công nghệ thông tin trong công việc trao đổi thông tin qua nhóm zalo, facebook, hệ thống gmail, Vnpt ioffice.... những nội dung công việc, thông tin (*trừ những thông tin, văn bản không được phép theo quy định*); trọng tâm là: *lấy hiệu quả làm việc hàng ngày và ý thức chấp hành kỷ luật, đạo đức, phẩm chất lối sống để làm thước đo kết quả thực hiện nhiệm vụ của bản thân trong tháng*. Tiếp tục phát huy tính gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao và tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ và nhân dân làm theo.

Đổi mới tác phong lề lối làm việc nghiêm túc chấp hành các quy định, quy chế làm việc của tổ chức Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đoàn kết, đổi mới, dân chủ, sáng tạo, hiệu quả; thái độ làm việc dân chủ, hòa nhã, gần gũi với mọi người và nhân dân.

Trong cuộc sống đời thường phải gương mẫu cùng gia đình thực hiện nghiêm túc các quy định, quy ước của thôn, tổ dân phố và chấp hành tốt pháp luật. Thương yêu giúp đỡ nhân dân, bạn bè, đồng nghiệp theo khả năng của bản thân.

PHẦN THỨ BA TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án và lãnh chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đơn vị tổ chức thực hiện.

2. HĐND huyện hằng năm xây dựng kế hoạch giám sát các cấp, các ngành tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách theo luật định; kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém liên quan đến kết quả thực hiện Đề án để kiến nghị, đề xuất với cấp ủy huyện có chủ trương lãnh chỉ đạo chấn chỉnh tổ chức thực hiện.

3. UBND huyện hằng năm xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ quan, ban ngành thực hiện có hiệu quả nội dung Đề án.

4. Đồng chí Bí thư Huyện ủy phụ trách chỉ đạo về lĩnh vực đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phụ trách chỉ đạo về lĩnh vực đổi mới hoạt động của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện phụ trách chỉ đạo về lĩnh vực đổi mới quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và nội dung về

gương mẫu, nói đi đôi với làm của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ trên địa bàn huyện.

5. Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, các đồng chí Thường vụ Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo các cơ sở đảng và các cơ quan, ban ngành được phân công phụ trách tổ chức thực hiện đạt kết quả nội dung đề án.

6. Giao UBKT Huyện ủy chủ trì phối hợp với các ban đảng Huyện ủy hằng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án.

7. Giao Ban tổ chức Huyện ủy chủ trì phối hợp với các Ban đảng huyện ủy, các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện Đề án. Hằng năm tham mưu cho Ban thường vụ Huyện ủy đánh giá kết quả thực hiện đề án và tổng kết thực hiện Đề án trong năm 2025.

Nơi nhân

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các ban Đảng Tỉnh ủy;
- Đ/c Vàng Seo Cón - UVBTVTU
Chủ tịch UBMTTQVN Tỉnh;
- Các Đ/c UVBCH Huyện ủy;
- Các cơ quan, ban ngành huyện;
- Các Chi, Đảng bộ cơ sở;
- Lưu VT.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Vũ Mạnh Hà